

ความน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับการไปโบสถ์ของท่าน

คจ. สมนึก มนตรีเลิศรัศมิ์

ท่านไปโบสถ์เพราะกลัวพระเจ้าไม่รัก แต่นมัสการแบบเป็นพิธีศาสนาหรือไม่

ท่านเคยรู้สึกเช่นนี้ไหม กับการไปคริสตจักรของท่านทุกวันนี้ ท่านไปเพราะหวังจะได้รับพระพร หรือหวังเพียงไม่ให้คุณนับว่าเป็นคริสเตียนหลงหายกระนั้นก็พอ หรือเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะไม่รักไม่อวยพระพรท่านให้ประสบความสำเร็จ เพราะความที่เป็นคริสเตียนมาหลายปีได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าหลายประการ แต่ในที่สุดทำให้เกิดความชินชาฝ่ายวิญญาณจิตขึ้น

ท่านที่เริ่มต้นกับพระเจ้าเมื่อยังเป็นวัยรุ่น อนุชน แล้วค่อย ๆ รับการพัฒนาทางการศึกษา เศรษฐกิจ หน้าที่การงาน เห็นพระเจ้าทำงานในชีวิตอย่างมีขั้นตอน เคยยากจนขัดสนแล้วได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เคยล้มเหลวแล้วได้รับการช่วยเหลือจนเจือจากพระเจ้าจนตั้งตัวได้ใหม่ นับว่าประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งนั่นท่านมีข้อที่พึงระมัดระวังในเรื่องความชินชาฝ่ายวิญญาณจิต การไปนมัสการพระเจ้าแบบเป็นพิธีรีตองทางศาสนาการไปคริสตจักรเพราะกลัวว่าหากไม่ได้ไป แล้วพระเจ้าจะไม่รักท่าน อวยพรท่านอีกต่อไป หรือกลัวว่าพระเจ้าจะส่งการลงโทษ การสาปแช่งมายังชีวิตของท่าน การสาปแช่งมายังชีวิตของท่าน หากเกิดปัญหาประการเหล่านี้แล้ว แสดงว่าจิตวิญญาณของท่านกำลังประสบกับมรสุม ซึ่งต้องการการช่วยกู้ท่านไม่อาจปล่อยปละละเลยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปได้ เพราะความชินชหากปล่อยให้เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว จะเกิดความตายด้าน จนตายไปในที่สุด ท่านไปโบสถ์แต่ตัวแต่วิญญาณจิตกำลังหลงหายหรือไม่

การไปคริสตจักรของท่านทุกวันนี้ ท่านไปแบบเสียไม่ได้แต่ชีวิตส่วนตัวของท่านนั้น เป็นชีวิตแบบหลงหายไม่ได้ติดตามพระเจ้า หรือมีชีวิตคริสเตียนเหลืออีกต่อไป ชาวโลกทำอะไรท่านก็ทำเล่นนั้น มีบาปที่ทำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สำราญ โดยไม่มีการตัดความสัมพันธ์กับบาปนั้นอย่างสิ้นเชิง ไม่มีการรับการปลดปล่อย หรือมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อความผิดบาป มีความซื่อฉลาดในหน้าที่การงาน มีความไม่บริสุทธิ์ในชีวิต มีการขัดผลประโยชน์คนอื่นทางธุรกิจ

นักธุรกิจบางท่านคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงในวงการเดียวกัน มีการออกหาความบันเทิงเรีงรมย์ มีการออกเที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่ควรไป มีการร่วมลงทุนในกิจการที่ผิดศีลธรรมเพียงเพื่อหวังจะได้กำไรมากขึ้น แม้ตัวเองเป็นคริสเตียน ไปคริสตจักรแต่วิญญาณจิตหลงหายเสียแล้ว มีการร่วมวงเล่นแชร์ ออกเงินกู้ดอกเบี่ยสูง โดยลืมหรือไม่ทราบเลยว่า พระเจ้าไม่พอพระทัยเช่นนั้น เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “บุคคลที่เพิ่มทรัพย์ศฤงคารของตนด้วยดอกเบี่ยและเงินเพิ่ม พระเจ้าจะทรงเอาทรัพย์นั้นไปจากเขา” สุภาษิต 28:8

ผู้นำคริสเตียนหลายคน เนื่องมาจากอาชีพการงานนั้นเกี่ยวข้องกับองค์การคริสเตียน เช่น หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันที่มีหน้าที่ประจำต้องทำ แต่ตนเองนั้นทำงานหน้าที่เหล่านั้นโดยถือเพียงเป็นอาชีพเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น ไม่มีความสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณจิต ทำงานแบบเป็นหน้าที่ ก็ นับว่าอันตรายมาก เพราะมีผู้นำหลายคนจริง ๆ ที่กำลังหลงหายอยู่แม้ในหน้าที่การงานจะเป็นงานของ หน่วยงานคริสเตียนก็เช่นเดียวกัน นับเป็นสิ่งน่าเศร้าใจมาก เราได้ยินว่ามีการผิดศีลธรรมเรื่องเพศ มีการ คอร์รัปชันทางการเงิน มีการใช้ประโยชน์จากหน้าที่ในหน่วยงานของตนไปหาผลประโยชน์ใส่ตนและ ครอบครัวสิ่งเหล่านี้นับเป็นสัญญาณแห่งความหลงหายฝ่ายวิญญาณจิตของผู้นำทั้งหลาย ซึ่งอาจเป็น ความรู้ตัวอยู่แล้วของบุคคลนั้นก็ได้อีก แต่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีทางกระดิกตัว อันเนื่องมาจากว่าไม่ทราบ จะไปเริ่มต้นหางานใหม่ที่ไหน ที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนได้ดีเหมือนกับงานที่ตนเองทำอยู่ หรือใน การที่จะปรุปรุ้งตัวไม่ให้ต้องกระทำสิ่งชั่วเหล่านั้นอีกต่อไป ก็ไม่อาจกระทำได้ เพราะขาดที่ปรึกษา ขาดคนที่ จะให้ความเอาใจใส่วิญญาณจิตของเขา บางคนไม่มีคริสตจักรท้องถิ่นประจำที่เขาจะไป นมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีศิษยาภิบาลคอยดูแลวิญญาณจิตของเขา แล้วตนเองก็มีตำแหน่ง หน้าที่สูงอยู่ด้วย บางคนเป็นถึงผู้อำนวยการ บางคนเป็นผู้บริหารงานในระดับสูง แล้วจะยอมเสียหน้า หรือเสียชื่อเสียงให้คนอื่นรู้ปัญหาของตนได้อย่างไร

ท่านไปโบสถ์แต่ตัว แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ห่างไกลพระเจ้า แม้ยังไม่หลงหายอย่างเต็มที่

คริสเตียนประเภทนี้ ไม่ถึงขนาดหลงหายเหมือนประเภทต้น ๆ แต่ก็ยังไม่ใช้ชีวิตติดสนิทกับ พระเจ้าจริง เขาให้เวลากับพระเจ้าสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมงแต่กลับให้เวลากับความน่าสนใจอื่นมากกว่า แต่ สำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่จริงแล้ว ท่านใช้เวลาส่วนที่เหลืออีก 165 ชั่วโมงแบบคริสเตียนจริง ๆ หรือไม่ หลายคนเสียเวลากับความสนุกสนานของวิดีโอ ทีวี เคเบิลทีวีการออกไปตากอากาศ หุดพัก ร้อนเที่ยวต่างประเทศ หากความสำคัญให้แก่ตน ครอบครัว โดยไม่ให้ความสนใจกับพระราชกิจของ พระเจ้า ในด้านการรับใช้ของคริสตจักร

มีคริสเตียนระดับนักธุรกิจ หรือผู้นำ มักจะหาโอกาสวันหยุดยาว ๆ ไปเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ ไปต่างจังหวัดมีกิจกรรมอื่นนอกคริสตจักร โดยให้เหตุผลส่วนตัวว่า ไม่มีเวลาว่างหยุดพักกับครอบครัว ไม่มีเวลาในระหว่างสัปดาห์ แต่ไม่ค่อยคิดว่าตนเองก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างสำหรับพระเจ้าด้วยเช่นกัน ที่เรื่อง การตอบสนองความต้องการอื่นนอกจากการไปคริสตจักรนั้น กลับเห็นว่าสำคัญว่าการที่จะให้เวลากับ การรับใช้พระเจ้า หรือไปคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ หรือมีส่วนในกิจกรรมของพระเจ้ายิ่งขึ้นกว่าปกติ แท้จริงท่านควรคิดเช่นนี้ว่า การที่พระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านมีวันนี้ได้ มีความสำเร็จในหน้าที่ การงาน ในธุรกิจ ในตำแหน่ง ในกิจกรรมระดับสูง ก็เพื่อท่านจะทุ่มเทกับพระเจ้ามากขึ้น พระเจ้าให้เพื่อ ท่านจะตอบสนองคริสตจักรด้วยการรับใช้ การทุ่มเท การใช้เวลากับคริสตจักรมากขึ้น

ท่านไปโบสถ์แต่ตัว แต่ก็ไม่ได้ใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้

มีอีกหลายคนรู้ว่าตนเองทำอะไรได้ดี แต่ไม่ยอมรับผิดชอบในการใช้ความสามารถหรือของประทานของตนเอง ในงานของพระเจ้าในคริสตจักรปล่อยให้คนที่ทำได้ไม่ดีเท่ากับท่าน หรือทำไม่ได้เลยต้องรับผิดชอบงานเหล่านั้น ปรากฏว่างานไม่เดิน งานไม่มีคุณภาพขาดประสิทธิภาพ ขอดถามว่าการไปโบสถ์ของท่านทุกวันนี้ ท่านมีส่วนผลักดันให้คริสตจักรของท่านเจริญเติบโตขึ้นด้วยการใช้ของประทานของท่านอย่างเต็มที่หรือไม่ พระเจ้าประทานของประทานแก่ท่านเพื่อเก็บไว้เฉย ๆ หรือไม่ หรือพระเจ้าต้องการให้ท่านได้มีส่วนรับใช้เพื่อการเสริมสร้างพระกายให้จำเริญขึ้น มีผู้บริหารธุรกิจ ผู้นำบางท่านที่คิดว่าตนไม่ยอมรับผิดชอบงานคริสตจักรเพราะกลัวว่าหากทำงานบกพร่องจะเสียหาย หรือจะถูกหาว่าเป็นคนไม่เก่ง ขาดความสามารถ ถูกตำหนิ ถูกดูถูก อะไรทำนองนั้น แล้วก็เลยไม่อยากทำอะไรในคริสตจักร ทั้งที่งานก็มากมายที่ต้องการเขา ต้องอาศัยเขา และเขาเองก็น่าจะเป็นคนทำงานนั้น ๆ ได้ดีกว่าคนอื่นในโบสถ์เสียด้วย

คงจำเรื่องเงินตะลันต์ที่พระคัมภีร์สอนเอาไว้ได้ว่า คนได้ห้าและสองตะลันต์นั้น ไม่เอาเงินไปลงทุนจนเกิดผลกำไร แต่คนที่ได้ตะลันต์เดียวเอาไปฝังดิน ไม่ได้ทำกำไรอะไรให้เกิดขึ้น แล้วพระเจ้าทรงตำหนิคนนั้นว่า “อ้ายข้าชาติชั่วช้ำ” ไม่ทราบที่ท่านได้กี่ตะลันต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของท่าน ท่านกำลังใช้หรือเก็บของประทานของท่าน? พระเจ้าจะเรียกท่าน เพื่อคิดบัญชีสักวันหนึ่ง แล้วท่านจะให้การอย่างไรกับพระองค์

แล้วจะทำอย่างไรดี

ท่านจะต้องสำรวจชีวิตของท่านว่าหากท่านอยู่ในข่ายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ท่านจะต้องให้พระเจ้าทรงตรวจเช็คจิตใจของท่าน ให้พระเจ้าทรงตรัสกับท่านเป็นส่วนตัวว่า ท่านมีอะไรบกพร่อง ผิดพลาด หรือต้องการแก้ไขอะไรบ้าง

ท่านจะต้องร้องทูลกับพระเจ้าในข้อบกพร่องของท่านที่ตรวจสอบพบพระคัมภีร์สอนว่า “แล้วในความยากลำบากของเขา เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากความทุกข์ใจของเขา” สดุดี 107:6 ท่านสามารถร้องทูลกับพระองค์เป็นคำสารภาพ เป็นการขออภัย เป็นการพึ่งพาอาศัย เป็นการพึ่งพาอาศัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ใหม่ เป็นการกลับใจใหม่ เป็นการขอการกลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นการแสดงความอ่อนแอบกพร่องฝ่ายวิญญาณจิตกับพระองค์ พระคัมภีร์สอนต่อไปว่า “แล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงใช้พระวณะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยกู้เขาจากลุมของเขา” สดุดี 107:19-20

ท่านจะเริ่มดำเนินการหันหลังให้กับความผิดพลาดโดยการลงมือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำสั่งสอนอันดีของพระเจ้า “เหตุฉะนั้น จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น” ลูคา 3:8 บาปใดที่พบและสารภาพแล้วจะต้องมีการหันหลังให้กับมันทันที การยืดเวลาให้บาปเท่ากับยืดการตกเป็นทาสของสิ่งนั้น การรีบเร่งตัดความสัมพันธ์กับมันได้เร็วเท่าไรก็เท่ากับการเริ่มต้นรับชัยชนะจากพระเจ้าได้เร็วเท่านั้น สิ่งที่น่าเศร้าสำหรับผู้นำก็คือ การที่เขาห่อหุ้ม ยืดหยุ่นให้กับบาป จนกระทั่งบาปนั้นก่อตัวเต็มที่แล้วนำความหายนะมาสู่ชีวิต หน้าที่การงาน ครอบครัว ธุรกิจ พันธกิจ และวิญญาณจิต

ท่านจะต้องสลัดสิ่งที่มาถ่วงท่านจากการไปคริสตจักร ด้วยการไปคริสตจักรในท่านที่ถูกต้อง “เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีพยานพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรารឹងแข็งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา” ฮีบรู 12:1 เมื่อก่อนไปคริสตจักรแบบเสียไม่ได้ ไปแบบเป็นพิธี ไปแบบไม่ยอมรับใช้ ไปแบบกลัวพระเจ้าไม่อวยพระพรไปแบบหลงหาย หรือห่างไกลพระเจ้า เมื่อก่อนให้เวลากับพระเจ้าในระหว่างสัปดาห์น้อยมาก ท่านจะต้องเริ่มดำเนินการกับชีวิตของท่านเสียใหม่ ให้ความสำคัญก่อนหลังในชีวิตของท่าน เลือกให้พระเจ้าเข้ามาเป็นที่หนึ่งก่อน เหนือธุรกิจ หรือหน้าที่การงาน ความบันเทิง ความสนใจอื่น แล้วสนใจแต่สิ่งที่เป็นของพระเจ้า สิ่งที่สนับสนุนความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณจิตก่อน

หากนักธุรกิจ ผู้นำ จะเริ่มต้นกับพระเจ้าในการจัดการกับปัญหาความบกพร่องฝ่ายวิญญาณจิตแล้ว รับรองว่าท่านจะเป็นกำลังสำคัญแก่โบสถ์ได้อย่างแน่นอนที่สุด พระเจ้าจะได้รับเกียรติยศเพราะท่านมาก อันเนื่องมาจากการที่ท่านยอมกลับใจเสียใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่กับพระองค์ พระเจ้ากำลังแสวงหาคนเหล่านั้นเมื่อไปคริสตจักรอย่าไปแบบเสียไม่ได้ อย่าไปแบบขอไปที อย่าไปแบบกลัวพระเจ้าจะไม่อวยพระพรแต่ให้คนเหล่านั้นไปคริสตจักรเพราะแน่ใจว่า ตนมีบางสิ่งถวายพระองค์ และพระเจ้าก็มีบางสิ่งสำหรับท่านที่ท่านจะรับใช้ในคริสตจักรนั้น อีกประการหนึ่งพระเจ้าต้องการช่วยเหลือท่านที่กำลังหลงหายฝ่ายวิญญาณแบบซุกซ่อน ให้กลับคืนดีกับพระองค์ หันกลับมาเดินทางที่ถูกต้องด้วย การตัดสินใจเป็นของท่าน การเริ่มต้นใหม่เป็นที่ท่านจะต้องตัดสินใจ